



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

21 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. พิจารณา พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN

- นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมวันนี้เวลา 09.30 น. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ขั้นตอนลงมติที่กรรมาธิการเสนอมาตรา 3 ที่ระบุ “ให้กัญชา กัญชง ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ” ให้ตัดออกทั้งมาตรา

2. นโยบายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก.)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 หรือการคุมช่อดอกกัญชา ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีการเฉลิมฉลองจนเกิดข้อกังขาว่าอาจมีการจัดปาร์ตี้สูบ หรือจำหน่าย แจก แลกเปลี่ยน หากนำช่อดอกกัญชามาสูบเข้าชายหรือไม่ และต้องพิสูจน์ว่าเป็นช่อดอกหรือไม่ กรณีหากสูบในบ้านหากพบเห็นแจ้งได้ แต่ต้องเป็นลักษณะมีควันและก่อเหตุรำคาญ จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทำงานเชิงรุกแบบนี้ไปจนกว่าจะมีกฎหมายใหม่หรือ พ.ร.บ.ออกมา ทางกรมมีการจัดเวรรับผิดชอบประสาน ส.น.พื้นที่ และจะขยายลงพื้นที่ไป ตจว. ผ่านทาง สสจ.ทั่วประเทศ

3. เสวนากัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ)

- สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มหมอยาพื้นบ้าน จัดเวทีเสวนารูปแบบสภาประชาชน โลกไฟสดผ่านเพจกัญชาทีวี ประเด็นความไม่เข้าใจในข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงน้อยมาก เพื่อสนับสนุนเป้าหมายต้องการให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด สรุปผลภาพรวมของประเทศ เพื่อต้องการเบี่ยงเบนให้ พ.ร.บ.กัญชา มีปัญหาเพื่อหวังผลทางการเมือง ยืนยันว่ากัญชาเสรีไม่ได้ถูกพูดถึงใน พ.ร.บ.ฉบับนี้เลย

- รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ระบุ ทุกฝ่ายยอมรับว่ากัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ต้องมีมาตรการควบคุมผลกระทบทางลบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน และทุกฝ่ายยอมรับว่ามีประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ต้องไม่ผูกขาด ปัจจุบันมี 69 ประเทศแก้กฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงกัญชามากขึ้น เพราะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่มีผลดีมากกว่าผลเสีย ผลเสียที่เกิดขึ้นก็สามารถควบคุมไม่ให้รุนแรงได้ ควรระบุพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายให้ชัดเจน พ.ร.บ.นี้ ควรส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชน ให้มีความสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น จะลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ลดภาระแพทย์ สร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ ส่วนที่ให้บทวนเรื่องอำนาจหน้าที่ของ ออย. ที่ให้ทำเรื่องส่งเสริมกัญชา เพราะมีหน้าที่ควบคุมนั้น ปัจจุบัน ออย. กำลังทำงานส่งเสริมอุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบัน โดยร่วมมือกับหลายหน่วยงาน และนี่คือโอกาสของการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทย ทำให้พึ่งตนเองด้านยาและสุขภาพได้มากขึ้น อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ยืนยันคุมสถานการณ์ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ch7, pptvhd36, innnews newtv.nation, thereporter, NBT)

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีคนติดโควิด 19 เพิ่มขึ้นว่า เตือนกันมาโดยตลอด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ระวังตัว ตรวจ ATK หาเชื้อด้วยตัวเอง หลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่แออัด ขอความร่วมมือเข้ามาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ทุกคนจะได้ปลอดภัย

- นายอนุทิน รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด19 ที่กลับมาแพร่ระบาดว่า ทุกอย่างยังอยู่ภายใต้การควบคุม และรัฐบาลณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ขณะนี้มีประชาชนไปรับบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจำนวนมาก ขออย่าว่าควรต้องฉีดอย่างน้อย 4 เข็ม มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการรุนแรง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถรออัลคองเข้าปัสสาวะที่รพ. ได้ ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอ ส่วนที่คาดการณ์กันว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่คนไทยได้รับวัคซีนไปแล้ว และจะมีภูมิตามธรรมชาติ แม้จะติดเชื้อแต่ก็ไม่น่าจะมีอาการหนักมาก ยกเว้นกลุ่ม 608 กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีน

และมีโรคประจำตัว ต้องขอให้ญาติพาไปฉีดวัคซีน แต่ถ้าติดโควิดก็มียาเฉพาะรักษาคนกลุ่มนี้

2. เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนกลางกรุง

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, soudhitalk, news1live, thailandplus, thaigov, acnews, hfocuse, ch7)

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ สยามรวมใจ เดิมความสุข เดิมภูมิคุ้มกัน พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ของไทยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สธ. จึงเร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ประกอบกับช่วงใกล้ปีใหม่ประชาชนมีความต้องการรับวัคซีนเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน สธ. จึงร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล ที่ห้างพารากอน ทั้งไฟเซอร์และแอสตราเซนเนกา ให้บริการประชาชนฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป และสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนอย่างน้อยคนละ 4 เข็ม เพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้สูงพอ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบเริ่มชะลอตัว ซึ่งยังจะพบการระบาดในลักษณะคลื่นลูกเล็กได้ ส่วนเชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์ย่อยเล็กน้อย แม้ว่าขณะนี้ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้ แต่มาตรการป้องกันตนเองยังมีความสำคัญ โดยเฉพาะการสวม ส่วนผู้ที่เป็กลุ่มเสี่ยงยังคงต้องรับวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน จึงต้องเร่งรัดเชิญชวนกลุ่ม 608 รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วเกิน 3-4 เดือน ให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยกำชับสถานพยาบาลในสังกัด สธ. แล้ว ให้บริการประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการ

3. พกฟ้าทะเลลายโจรเดินทางห่างไกลโควิด

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ,กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ,มติชน ผู้จัดการ, เดลินิวส์ ,กรุงเทพธุรกิจ,ไทยโพสต์ ,สยามรัฐ ,กรมประชาสัมพันธ์, ฐานเศรษฐกิจ,สำนักข่าวอิศรา, mcot, hfocuse topnews,nation,thailandplus,pptvhd36)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผนึกกำลังผู้ประกอบการเตรียมส่งมอบ “ฟ้าทะเลลายโจร” จำนวน 6,700 ชุด ผ่าน Line OA “Fah First Aid” ด้วยแคมเปญ “พกฟ้าทะเลลายโจรอุ่นใจเดินทางช่วงปีใหม่ ห่างไกลโควิด 19” แนะนำพกติดตัวเดินทางไกล ใช้ได้ทั้งป่วยหัดและรักษาโควิด 19 ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีความเป็นห่วงว่าการใช้ฟ้าทะเลลายโจรติดต่อกันเกิน 5 วัน จะส่งผลข้างเคียงโดยเฉพาะตับและไตนั้น ผลการวิจัยและรักษาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ยืนยันว่าการใช้ฟ้าทะเลลายโจรที่มีปริมาณสารสำคัญแอนโดรกราโฟไลด์ ในขนาด 180 มก.ต่อวัน ทั้งในรูปแบบกินครั้งเดียวและกินต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน ตามคำแนะนำของ สธ. พบว่ามีความปลอดภัยและไม่พบความผิดปกติการทำงานของตับและไต ส่วนการใช้ฟ้าทะเลลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด 19 แนะนำให้ใช้ที่ปริมาณ 180 มก.ต่อวัน ติดต่อกัน 5 วัน โดยในเด็กจะต้องพิจารณาปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัว ทั้งนี้ สามารถใช้ได้ทั้งคนที่ได้รับการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ รวมทั้งในคนที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย แต่มีข้อควรระวัง คือ ไม่ควรใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร และหากมีอาการแพ้หลังรับประทานควรขอรับคำปรึกษาจากแพทย์

4. สถานการณ์ จ.นครราชสีมา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน)


- สสจ.นครราชสีมา รายงานสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 12-18 ธ.ค. มียอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1,882 ราย เสียชีวิต 16 ราย กราฟตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พ.ย. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นไปตามการคาดการณ์ของ สธ. ที่ระบุว่า ในช่วงฤดูหนาวปลายปีจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทางจังหวัดเร่งรณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กันล่วงหน้าก่อนเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 กลุ่มเปราะบาง

5. สถานการณ์ประเทศจีน

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ทางการเงินรายงานมีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เพิ่มอีก 5 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวมนับแต่เริ่มการระบาด 5,242 ราย เมืองต่าง ๆ ทั่วจีน ต่างรีบเร่งติดตั้งเตียงและสร้างคลินิกตรวจอาการไข้ ยิ่งเพิ่มความกังวลของนานาชาติถึงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ หลังทางการเงินเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดเป็นศูนย์ ขณะที่ นายซู เหวินปอ จนท.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน กล่าวว่า การกลายพันธุ์ครั้งใหม่มีความสามารถในการหลบหนีภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งขึ้นและแพร่เชื้อได้มากขึ้น แต่ความอันตรายถึงชีวิตน้อยมาก ด้านนายจง หานานชาน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจของจีนยังกล่าวว่า อัตราการตายจากเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนเกือบเท่ากับไข้หวัดใหญ่ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ฟื้นตัวได้เต็มที่ภายใน 1 สัปดาห์เท่านั้น

- นางลิบปี ลี รมช.สาธารณสุขฮ่องกง แถลงผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด 19 เพิ่มเติม โดยตั้งแต่ 22 ธ.ค. ประชาชนไม่ต้องแสดงผลตรวจโควิดเพื่อเข้าใช้บริการในบาร์และร้านอาหาร โรงภาพยนตร์และสถานที่จัดการแสดงต่าง ๆ เปิดรับผู้ชมได้เต็มความจุของพื้นที่ ประชาชนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ด้านนายจอห์น ลี ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ระบุ จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการผ่อนคลายข้อจำกัดต่าง ๆ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, opt-news)</p> <p>- สสจ.กาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร และปล่อยปลา พร้อมลงนามถวายพระพร ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ณรชนทิวาเทพาวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่บริเวณหน้าอาคารศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธาน</p>	-
<p>เรือหลวงสุโขทัยอัปปาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ,มติชน ข่าวสด, เดลินิวส์, acnews, workpointtoday, ch7, thereporters, thailandplus, newtv, INN ,MCOT NEWS FM 100.5, newtv, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า เบื้องต้น สธ.ได้รับการประสานจากกองทัพเรือส่งผู้ป่วยมารับการรักษาที่ รพ.บางสะพาน จำนวน 65 นาย ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการกระดูกหักหรือมีบาดแผลฉีกขาด ทั้งนี้ได้รับรายงานจาก นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 ว่าผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถกลับบ้านได้แล้ว 59 ราย ยังเหลือผู้ป่วยนอนรักษาในรพ. 6 ราย อาการโดยรวมอยู่ในขั้นปลอดภัย รพ.บางสะพานจะให้การดูแลอย่างเต็มที่จนกว่าผู้ป่วยจะสามารถกลับบ้านได้ หากประสงค์จะย้ายไปรับการรักษาต่อกับรพ.ต้นสังกัดจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อไป</p> <p>-นพ.วรา เศลวัตนะกุล สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ และ นพ.เชิดชาย ชัยวัฒน์ ผอ.รพ.บางสะพาน พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไว้คอยดูแลสภาพร่างกาย หากค้นหากันพบและพากลับขึ้นฝั่ง พร้อมเร่งตั้งศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพจิต ญาติผู้สูญหาย คอยพูดคุยและให้คำแนะนำกับญาติ</p>	
<p>เตรียมนโยบายรับมือเทศกาลปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ,เดลินิวส์ hfocus, , thailandplus, thaigov)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมกับ สสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แลกของขวัญวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เทศกาลปีใหม่ 2566 ไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อสร้างรายได้ มีความห่วงใยผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้างเพราะการแพร่ระบาดของโควิดยังมีอยู่ สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่คนหมู่มากและฉีดวัคซีนโควิดเมื่อรับเข็มสุดท้ายนานเกิน 4 เดือน ปัญหาดื่มแล้วขับเป็นเรื่องสำคัญอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ขอให้ยึดหลัก "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทาง</p> <p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สั่งการให้หน่วยงานและ รพ.ในสังกัด สนับสนุนการทำงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่ส่วนกลางและจังหวัด เป็นศูนย์ประสานและสนับสนุนการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และให้ สสจ. และรพ.สนับสนุนการทำงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเตรียมความพร้อมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ของรพ.และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทุกระดับ รพ.ทุกแห่งเพิ่มจำนวนบุคลากรเป็น 120-130% เตรียมห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ระบบส่งต่อ รวมถึงดำเนินการเจาะเลือดตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ ตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีที่ไม่สามารถแปลผลหายใจผ่านเครื่องตรวจได้ และประสานเฝ้าระวังเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนปีใหม่เป็นปัญหาใหญ่ของไทย สาเหตุมากกว่า 50% เกิดจากแอลกอฮอล์เกินระดับ ประมาท ไม่ใช้หมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัย ซึ่งสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะร้านค้า เรื่องการขายเวลาห้ามขาย เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขายในสถานที่ห้ามขาย เช่น ปั้มน้ำมัน สถานะที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา การเฝ้าชาย และโฆษณาส่งเสริมการขาย หากพบเห็นแจ้ง สายด่วน 1422</p>	
<p>โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., topnews, hfocus, tnn, thereporters, newtv, plewseengern)</p> <p>- นพ.วีรุฒ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย จากกรณีนักแสดงชายท่านหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนไม่ควรมองข้าม โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ อายุและพันธุกรรม เมื่อมีภาวะที่ผิดปกติเกิดขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ มะเร็งต่อมลูกหมาก หากตรวจพบได้เร็ว มีโอกาสรักษาหาย และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ</p>	
<p>การขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, hfocus, pptvhd36, Chiangmainews, hfocus, prd)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมอนามัย ร่วมกับ อินทนิล ขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” จัดแคมเปญ “ปีใหม่สุขภาพดี เริ่มที่หวานน้อยสั่งได้” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคน ลดราคาพิเศษเมื่อสั่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เมนูเครื่องดื่มหวานน้อย หวังลดการบริโภคน้ำตาล ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>Expo 2025 Osaka Kansai</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., มติชน, thansettakij, Bangkok Post, inn, thaigov)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย กรม.เห็นชอบแผนดำเนินงานและกรอบงบประมาณ 973.48 ล้านบาท สำหรับการเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai ที่ประเทศญี่ปุ่นของประเทศไทย ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ระหว่างวันที่ 13 เม.ย. -13 ต.ค. 2568 รวมระยะเวลา 6 เดือน ณ เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ซึ่งเป็นงานแสดงนิทรรศการระดับโลก ที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ซึ่งกรมสบส. เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ ซึ่งประเทศไทยจะดำเนินการภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ (THAILAND Empowering Lives for Greatest Happiness) ถือเป็น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาค บนเวทีโลก ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับนานาชาติ เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์กับนานาชาติ การขยายตลาดอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ให้ผู้ประกอบการไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโต</p>	
<p>แนะ 4 กลุ่ม ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ 1.เด็กเล็กต่ำกว่า 6 ปี เน้นสนุกสนาน 2.ช่วงอายุ 6-17 ปี ควรออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 60 นาที สม่ำเสมอต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป 3.วัยทำงาน ช่วงอายุ 18-59 ปี ควรออกกำลังกายหลากหลายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และ4.ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรออกกำลังกายแบบเบาๆ ควบคู่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 2 วันต่อสัปดาห์ ฝึกการทรงตัว ป้องกันการหกล้ม ทั้งนี้ สิ่งสำคัญของทุกวัย คือ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความอบอุ่น และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย</p>	
<p>การเตรียมความพร้อมรับมือฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์ฝุ่น 2.5 มักเกิดขึ้นช่วงปลายปีและต้นปี เนื่องจากสภาพอากาศที่มีความกดอากาศสูงทำให้เกิดการสะสมตัวของฝุ่นละออง คาดการณ์แนวโน้มฝุ่นละออง ปี 2566 จะสูงกว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมือง กลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมาก คือ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว แนะนำประชาชนหมั่นเช็กค่าฝุ่น PM2.5 เป็นประจำ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อค่าฝุ่นสูงขึ้น รวมถึงเลือกและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดการสูดฝุ่นเข้าสู่ร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และสามารถป้องกันตนเอง รวมถึงให้คำแนะนำกับคนรอบข้างได้อย่างถูกต้อง</p>	
<p>กรุงเทพฯจับมือกรมบัญชีกลาง ยกระดับสิทธิเบิกจ่ายตรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ ข่าวหุ้น ทันหุ้น</p> <p>-ธนาคารกรุงไทยจับมือกรมบัญชีกลาง ยกระดับการให้บริการการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ และบริการชำระค่ารักษายาพยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถตรวจสอบและเบิกจ่ายตรงได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเชื่อมต่อระบบโรงพยาบาลกว่า 1,300 แห่งทั่วประเทศ ผ่าน Application Programming Interface (API) ปี 2566 มีแผนเปิดให้บริการกับอีก 15 โรงพยาบาล และในอนาคตมีแผนจะดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกับกรมบัญชีกลางทั่วประเทศ</p>	